

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๕๒๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๔๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ที่ได้พิจารณากลับกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการพิจารณา กำหนดแนวทางการกลับกรองและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นรายประเด็นตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ผ้าโควิด-๑๙ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน ๖๘ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน (พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) และมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

๒. อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราชนะ และรับทราบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทบทวนสิทธิ์ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและการกำหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว โดยเห็นควรให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยเคร่งครัด

/๓. รับทราบ...

๓. รับทราบแนวทางการพิจารณาถ่วงดุลและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ต่อไป

๔. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นรายประเด็นตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาถ่วงดุลโครงการ และการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบทั้ง ๘ โครงการรับข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการหารายได้ และกระตุ้นธุรกิจขนาดเล็กลงและขนาดกลางให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วน ประกอบกับโครงการฯ ได้ผ่านการถ่วงดุลและพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินจากคณะกรรมการถ่วงดุลการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการถ่วงดุลการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบโครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด - ๑๙ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รวมทั้งรับทราบแนวทางการพิจารณาถ่วงดุลและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาถ่วงดุลโครงการ และการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการถ่วงดุลการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-๑๙ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรปรับแนวทาง/ กิจกรรมการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาดำเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะต้อง

/เป็นไปตาม...

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย และให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๙